



ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นั้น

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา สถานที่ ดังนี้

สมรรถนะ	วิธีการประเมิน	วัน เวลาและสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ	เลขประจำตัว ผู้สมัคร
๑) ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ ๒) ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ ๓) ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ๔) มีความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้น ๕) ความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็น เกี่ยวกับงานในตำแหน่งที่สมัครสอบ ๖) คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสมหรือ จำเป็นกับงานที่จะปฏิบัติ เช่น การ ทำงานเป็นทีม มนุษย์สัมพันธ์ ความคิด ริเริ่ม	สอบสัมภาษณ์	วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐- ๑๑.๐๐ น.	๐๐๑ ถึง ๐๐๕

ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ตาก จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ
ในวัน ศุกร์ ๓๑ พฤษภาคม ๒ ๕๕๖ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ตาก และทาง Website
<http://cadtk.cad.go.th>

ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ

ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖



(นาวันชัย แสงนาค)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก

ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

<u>ชื่อ - สกุล</u>		<u>เลขประจำตัวสอบ</u>
๑ . นางสาวจุฬาลักษณ์	ลำภู	๐๐๐๐๐๑
๒ . นางสาวนลัทพร	เอี่ยมสมบัติ	๐๐๐๐๐๒
๓ . นางสาวพัชรินทร์	ยมลำภู	๐๐๐๐๐๓
๔ . นางสาวสุพัตรา	วราภรณ์	๐๐๐๐๐๔
๕ . นางสาวอุษณีย์	อุ้นกาเย็น	๐๐๐๐๐๕